

# VAI TRÒ CỦA VIỆC KHƠI DẬY KHÁT VỌNG, Ý CHÍ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY CỦA ĐẢNG TA

TS LÊ THỊ HẠNH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

♦ **Tóm tắt:** Khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh là một nội dung quan trọng tại Đại hội XIII của Đảng. Đây chính là nguồn nội lực cho phát triển, bởi lẽ, chỉ có khát vọng với ý chí mong muốn vươn lên và tinh thần đó lan tỏa đến toàn hệ thống chính trị, đến từng doanh nghiệp, mỗi người dân và toàn xã hội sẽ tạo nên một sức mạnh và trở thành động lực to lớn phát triển đất nước. Bài viết làm rõ vai trò của việc khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước của Đảng ta, đồng thời khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

♦ **Từ khóa:** Khát vọng; Ý chí phát triển, Đại hội XIII của Đảng.

1. Khát vọng là sự mong muốn, sự khao khát, quyết tâm, nỗ lực dồn trí tuệ và sức lực để đạt cho được mục tiêu đề ra. Ý chí là quyết tâm, là nghị lực. Đây không chỉ là yếu tố thuần túy về ý thức, phi thực tế, mà đó là sự phản ánh, tổng kết, khái quát hiện thực thực tiễn và trên cơ sở đó đề ra những mục tiêu phù hợp với chủ thể, phù hợp với tình hình hiện tại và xu hướng khách quan trong tương lai.

Ở Việt Nam hiện nay, khát vọng, ý chí phát triển đất nước là hoàn thành đường lối “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, đạt được mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, mà giai đoạn trước mắt là khao khát, quyết tâm phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước

ta trở thành một “nước phát triển, thu nhập cao”, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do vậy, khát vọng, ý chí phát triển nói trên đang là nguồn động lực có sức mạnh vô biên để thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề và khó khăn mà Đảng và nhân dân ta đang hướng tới, không khuất phục trước mọi thử thách.

Như vậy, khát vọng là mong muốn làm được, đạt được những điều lớn lao, tốt đẹp trong cuộc sống. Khi con người có khát khao mãnh liệt, nó sẽ là động lực thôi thúc con người ta sống, nỗ lực để đạt đến điều đó.

Nói đến khát vọng của mỗi con người là nói đến yếu tố tinh thần, là sự mong muốn, khao khát, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ để đạt cho được mục tiêu đã đặt ra. Theo đó, “khát vọng

*phát triển* đất nước là sự cộng hưởng những khát vọng vươn lên của cộng đồng, của con người trong cùng quốc gia - dân tộc, tạo thành nguồn năng lượng nội sinh to lớn, sống động và sức mạnh vô song. Đó chính là động lực trung tâm của một quốc gia - dân tộc trên con đường đi tới tương lai”<sup>1</sup>.

Vốn dĩ tồn tại lâu bền trong mỗi người dân Việt Nam, nhưng có thể nói, từ khi có Đảng lãnh đạo, khát vọng, ý chí phát triển của dân tộc lại được nhân lên gấp bội, được củng cố sâu sắc thêm trên cơ sở khoa học và gắn với thực tiễn sôi động của đất nước hơn. Do vậy, khát vọng, ý chí phát triển của dân tộc càng trở thành một nguồn nội lực xã hội quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để khát vọng, ý chí phát triển của dân tộc không xa rời bản chất đích thực thì nó phải tiếp tục được làm giàu bởi những giá trị truyền thống, văn hóa và tinh thần quý báu của dân tộc, tinh hoa của văn hóa nhân loại. Đặc biệt, khát vọng, ý chí phát triển này phải dựa trên sự kiên định và vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự kiên định mục tiêu *độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội* và đường lối đổi mới toàn diện đúng đắn của Đảng<sup>2</sup>.

Đại hội XIII của Đảng ta có hai điểm nhấn phản ánh nhận thức mới của Đảng về sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước trong bối cảnh mới, đó là: i) khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và đổi mới sáng tạo. Muốn đi tới đích đặt ra, trước tiên, phải có khát vọng và mong muốn, khao khát, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ để đạt cho được mục tiêu; ii) là nguồn động lực có sức mạnh vô biên để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề nhằm đạt được ước mơ, không khuất phục trước mọi thử thách; là động lực để mọi tầng lớp nhân dân đem hết sức mình thực hiện khát vọng, mà cụ thể ở thời điểm này là khát vọng đưa đất nước đi tới phồn

vinh, hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới.

Mục tiêu và định hướng phát triển mà Đại hội XIII đề ra cho thấy, một quyết tâm hành động, một ý chí vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả dân tộc Việt Nam. Với các mốc: 1) Đến năm 2025 trở thành “nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”<sup>3</sup>. Điều này đòi hỏi tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2021-2025) phải đạt khoảng 6,5-7% để GDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 4.700-5.000 USD (hiện nay là khoảng 3.000 USD)<sup>4</sup>; 2) Đến năm 2030 là “nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”<sup>5</sup>; 3) Đến năm 2045, “trở thành nước phát triển, thu nhập cao”<sup>6</sup>. Điều đó cho thấy quyết tâm lớn phải đi kèm với nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và tinh thần năng động, sáng tạo, đột phá để phát triển, nhất là trong bối cảnh còn nhiều biến động của tình hình khu vực và thế giới, kinh tế lâm vào khủng hoảng trước đại dịch Covid-19 và các thách thức phi truyền thống như thiên tai, biến đổi khí hậu... đang đặt ra những khó khăn, thách thức rất mới, tác động trực tiếp đến môi trường phát triển của Việt Nam.

Trên nền tảng cơ đồ, vị thế được cha ông để lại qua hàng nghìn năm lịch sử, được tạo lập trong thời đại Hồ Chí Minh, nhất là trong 35 năm đổi mới, và đặc biệt sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, phát huy cao độ ý chí, tinh thần đoàn kết, sức mạnh to lớn của “ý Đảng, lòng Dân”, toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI, hoàn thành “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó cũng là lời khẳng định của Việt Nam với bạn bè thế giới và cộng đồng quốc tế về một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, là thành viên có trách nhiệm và tích cực, kiên định phấn đấu vì hòa bình, ổn định

và phát triển bền vững; hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dân tộc Việt Nam phải “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu”<sup>7</sup>. Những mục tiêu trên, trong một thời gian rất dài, nghe điều đó như là một lời khích lệ, nhưng đến thời điểm này, phải tự hào khẳng định rằng, đất nước chúng ta đang có được những tiền đề và điều kiện để thực hiện mục tiêu đó.

2. Khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước có vai trò rất to lớn, thể hiện trên những điểm chính sau:

*Thứ nhất, là động lực để ông cha ta dựng nước và giữ nước*

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã kiên cường chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược và đấu tranh chống thiên tai, địch họa để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,... Điều này cũng hun đúc nên ý chí tự lực, tự cường, không khuất phục trước mọi khó khăn, thử thách với khát vọng mãnh liệt “độc lập, tự do, hạnh phúc”. Khát vọng, ý chí ấy luôn tiềm tàng và được phát huy cao độ khi đất nước lâm nguy. Nó trở thành chất kết dính, quy tụ, đoàn kết cộng đồng dân tộc, tạo sức mạnh to lớn giúp dân tộc ta đánh bại các thế lực ngoại xâm lớn mạnh hơn gấp nhiều lần. Ý chí tự chủ, tự cường, khát vọng hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam ngày càng tỏa sáng, nhất là trong thời đại Hồ Chí Minh. Với ý chí, khát khao cháy bỏng giải phóng dân tộc thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân, đế quốc và phong kiến tay sai, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, cùng quyết tâm: “*Không có gì quý hơn độc lập, tự do*”, “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, chúng ta cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”..., nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ đã vượt qua muôn vàn thử

thách, hy sinh, lập nên những chiến công hiển hách, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

*Thứ hai, là động lực để Việt Nam đổi mới thành công vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”*

Có thể khẳng định rằng, trong thời đại Hồ Chí Minh, khát vọng, ý chí phát triển của dân tộc Việt Nam được tiếp nối và phát triển lên tầm cao mới. Khát vọng, ý chí này lại được tiếp tục phát huy trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là từ đổi mới đến nay. Những năm gần đây, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đứng trước thời cơ, vận hội, thuận lợi và không ít nguy cơ, thách thức, nhưng chính nhờ ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ mà dân tộc ta đã đạt được *những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử*; thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp của quốc gia, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao,...<sup>8</sup>. Đó là những minh chứng hùng hồn, là tiền đề, cơ sở thực tiễn phong phú để Đảng ta đưa thành tố “*Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại*” vào chủ đề Đại hội XIII và xác định là một trong những quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới đất nước trong giai đoạn mới. Việc tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của khát vọng phát triển, ý chí vươn tới một tương lai tươi sáng của dân tộc ta là hết sức đúng đắn và cần thiết, bởi đó là giá trị đã được tôi luyện, hun đúc và khẳng định qua hàng ngàn năm lịch sử; được nâng lên tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh; được xây dựng trên nền tảng lý luận khoa học, điều kiện thực tiễn sinh động và trở thành động lực to lớn thúc đẩy dân tộc ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, việc đưa thành tố nói trên vào chủ đề Đại hội XIII của Đảng làm cho chủ

đề Đại hội được rộng mở, phát huy được toàn diện các nguồn lực vật chất, tinh thần cho sự phát triển của đất nước.

Khát vọng, ý chí phát triển là những mong ước, ước muốn lớn lao và tốt đẹp của con người với một sự thôi thúc mạnh mẽ, từ đó có sự quyết tâm để đạt được những mong muốn ấy. Và hiển nhiên, những khát vọng ấy là những suy nghĩ tích cực, hướng đến những điều tốt đẹp cho từng con người và toàn xã hội. Xã hội loài người bước vào thế kỷ XXI với những bước phát triển vượt bậc, thể hiện khát vọng phát triển của toàn nhân loại, song cũng đặt ra những thách thức nhất định. Điều này đòi hỏi con người Việt Nam cần phát huy cao độ khát vọng phát triển để không chỉ bắt kịp với nhịp điệu ấy, mà còn phải vượt lên để đưa đất nước phát triển theo mục tiêu *dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh*. Để đạt được mong ước đó, *nó đặt ra cho chúng ta yêu cầu bức thiết* phải vận dụng mô hình lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào phân tích những vấn đề nảy sinh trong điều kiện mới của đất nước và thế giới, và đó cũng chính là hướng nghiên cứu để tổng kết lý luận, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện, hoàn cảnh mới.

Khát vọng, ý chí phát triển đang làm thay đổi bộ mặt của nhiều quốc gia. Có lẽ ai cũng biết, châu Á có những tấm gương sáng về khát vọng phát triển, như: Nhật Bản, Hàn Quốc... Từ là một quốc gia nghèo về tài nguyên, nhưng với khát vọng, ý chí phát triển, phát huy sức mạnh văn hóa, Nhật Bản đã vươn lên trở thành một trong những nước đứng hàng đầu thế giới. Hàn Quốc và Trung Quốc cũng vậy. Trong vòng 50 năm, Hàn Quốc đã vươn lên nằm trong top G20; còn Trung Quốc ngày nay đang trở thành một cường quốc kinh tế, một đối thủ đáng gờm của Mỹ và Tây Âu.

Việt Nam đang có những mục tiêu, động lực để biến những ước mơ đó trở thành hiện thực. Trên cơ sở lý luận Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội, về con người, về ý thức xã hội và với mục

tiêu là đề xuất những định hướng phương pháp luận để đảm bảo khơi dậy, phát huy khát vọng, ý chí phát triển và hệ giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới là *những vấn đề cấp thiết đặt ra* cần sớm giải quyết ở nước ta hiện nay.

*Thứ ba, là động lực để tìm kiếm con đường phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa*

Khơi dậy, phát huy khát vọng, ý chí phát triển tiếp tục là động lực thúc đẩy chúng ta tiến lên. Cho dù con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội còn nhiều chông gai, nhưng khát vọng, ý chí phát triển sẽ là nguồn lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên, thôi thúc chúng ta vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Với khát vọng đủ lớn, ý chí quyết tâm cao độ và biện pháp thực hiện phù hợp thì thành công sẽ mỉm cười với chúng ta trong một ngày không xa. Hơn nữa, khi có khát vọng, ý chí phát triển thì chúng ta sẽ có cơ sở, căn cứ để nhận thức được con đường chúng ta sẽ đi, biết được vị trí của chúng ta, những thế mạnh cũng như điểm yếu ở chúng ta, từ đó ta biết cách điều chỉnh để làm chủ trên những bước đường của mình. Khi ấy, chúng ta sẽ có một cách nhìn khách quan, toàn diện, tinh táo của những con người có tư duy và cũng sẽ biết mình làm được những điều gì và phải làm như thế nào. Cộng thêm trái tim của những con người đang tràn đầy nhiệt huyết của khát vọng, ý chí phát triển và quyết tâm được cống hiến sẽ thôi thúc chúng ta làm những điều ý nghĩa để đưa đất nước đi lên.

Khát vọng và ý chí phát triển của dân tộc Việt Nam còn phải được dựa trên đường lối đổi mới toàn diện, đúng đắn của Đảng. Thực tế 35 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn về tất cả các mặt kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, bảo vệ môi

trường... rất đáng tự hào. Cơ hội, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ta ngày càng được nâng cao và củng cố. Phương châm Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế được nhân dân thế giới đồng tình ủng hộ. Tất cả những điều đó cho thấy đường lối đổi mới toàn diện của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, là sự thể hiện sinh động cho việc hiện thực hóa có hiệu quả khát vọng, ý chí phát triển của dân tộc trong tình hình mới. Những thành tựu này cũng đồng thời củng cố niềm tin, sự quyết tâm của chúng ta, khẳng định sự đúng đắn của việc lựa chọn con đường gắn *độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội*. Đây chính là sự lựa chọn phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn đất nước, đúng xu hướng phát triển của thời đại.

Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu, rộng nhằm thực hiện lợi ích quốc gia - dân tộc. Muốn làm được điều đó, chúng ta phải có vị thế quốc tế. Mà vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế đã được khẳng định, thể hiện rõ nhất là chúng ta được bầu vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu gần như tuyệt đối; Chủ tịch luân phiên ASEAN và một loạt các vị trí khác trên các diễn đàn đa phương. Có thể thấy, từ một nước nghèo và lạc hậu, Việt Nam đã tích cực hội nhập quốc tế, vươn lên và đang trở thành hình mẫu phát triển kinh tế - xã hội, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Tiếng nói của Việt Nam không còn là tiếng nói nhỏ bé theo cách là xóa ần số nữa mà đã tham gia giải quyết trực tiếp các vấn đề mang tầm vóc thế giới. Như vậy chúng ta đã hội đủ thế và lực. Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như vậy. Cơ đồ của chúng ta chưa bao giờ nắm chắc trong tay như vậy. Cho nên, trong giai đoạn hiện nay, hơn lúc nào hết, dân tộc ta càng phải đề cao ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, cần có khát vọng và dám khát vọng để vươn lên không lệ thuộc, phụ thuộc vào bất cứ lực lượng hay quốc gia nào

trên con đường phát triển vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, Đảng ta khẳng định, cần “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển..., tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”<sup>9</sup>. Đây là một trong năm quan điểm chỉ đạo tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới đất nước trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Thực chất, Đảng ta đã chỉ rõ nội hàm của ý chí dân tộc ta trong thời đại mới phải là “sự tự cường dân tộc”, đó là khát vọng đưa dân tộc ta phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

3. Với vai trò và tầm quan trọng như vậy, để khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước ta trong giai đoạn hiện nay cần chú ý một số biện pháp sau:

*Thứ nhất, cần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân về vai trò của khát vọng, ý chí phát triển đất nước như một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc*

Lịch sử phát triển của các nước và Việt Nam đều cho thấy rõ vai trò quan trọng của việc khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển đất nước trong sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Đó là cội nguồn sức mạnh nội sinh giúp các quốc gia, dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách để phát triển. Khát vọng, ý chí phát triển đất nước Việt Nam không những là một trong những động lực quan trọng mà còn được nâng lên một tầm cao mới: khát vọng và hiện thực hóa khát vọng đó để xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Việt Nam, một dân tộc có truyền thống đoàn kết, văn hiến, anh hùng, *khát vọng phát triển đất nước* là khát vọng cháy bỏng, thường trực trong tâm thức của các thế hệ người Việt Nam từ xưa đến nay. Đó thật sự là một sức mạnh nội sinh phi thường, cội nguồn tạo nên những kỳ tích trong suốt tiến trình hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước.

Chính vì vậy, cần tuyên truyền khát vọng, ý chí phát triển dân tộc rộng rãi, để mọi người dân biết đến, đặc biệt là thế hệ trẻ, đội ngũ trí thức và cộng đồng doanh nhân - những người có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Đây chính là động lực trung tâm tạo nên sức mạnh vô song của xúc cảm dân tộc. Khát vọng dân tộc, nếu được thấm nhuần tinh thần khai sáng và ý chí học hỏi sẽ trở thành nguồn năng lượng nội sinh tiềm tàng và sống động cho toàn bộ công cuộc phát triển.

*Thứ hai, hoàn thiện thể chế và phát huy dân chủ gắn với kỷ cương trong khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước*

Xây dựng một thể chế vững mạnh đòi hỏi sự kết tinh sáng chói của khát vọng dân tộc mãnh liệt và trí tuệ khai sáng với sự thông tuệ của đội ngũ đứng ở hàng đầu của dòng chảy thời đại. Một thể chế vững mạnh thôi thúc tất cả, từ cán bộ nhà nước đến người dân, từ doanh nhân đến người lao động dốc hết sức mình theo đuổi ham muốn mình lựa chọn: ích nước, lợi nhà với niềm tin được hưởng, thường xứng đáng cả về vật chất và tinh thần. Một thể chế vững mạnh, đặc trưng bởi một bộ máy công quyền ưu tú, cũng giúp vạch ra một tầm nhìn khai sáng trên hành trình đưa dân tộc đi đến phồn vinh và tạo nên sức mạnh phối hợp - tổng lực trong toàn xã hội.

Dân chủ trong thực hiện khát vọng, ý chí phát triển đất nước sẽ góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo của cấp ủy, đảng viên, cán bộ, tạo lập củng cố quyền lực chính trị, kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đồng thuận, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Dân chủ là bảo đảm cho nhân dân tham gia ngày càng nhiều và hiệu quả trong công việc quản lý nhà nước và xã hội. Mục tiêu cao nhất là, bảo đảm nhân dân là chủ thể duy nhất của quyền lực nhà nước, của hệ thống chính trị và là chủ thể để Nhà nước và các thể chế chính trị được ủy quyền phục vụ.

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nhân dân là phạm trù cao quý nhất, “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”<sup>10</sup>; dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống nào cũng không địch nổi<sup>11</sup>. Do đó, “Nếu lãnh đạo khéo thì việc gì khó khăn mấy và to lớn mấy, nhân dân cũng làm được”<sup>12</sup>. *Khát vọng phát triển đất nước* sẽ tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, đặc biệt là trong thế hệ trẻ hiện nay, chuyên hóa những nguồn sức mạnh tinh thần này trở thành động lực phát triển, xây dựng đất nước.

*Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý Nhà nước và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước*

Đường lối phát triển đất nước tuy do Đảng đề ra, nhưng đó là sự thể hiện khát vọng, ý chí phát triển đất nước không chỉ cho Đảng mà chủ yếu cho nhân dân, dân tộc. Việc khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước cần thống nhất một hướng để đạt hiệu quả cao hơn. Và điều này, từ thực tiễn cho thấy, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dân tin Đảng, theo Đảng, làm theo Đảng sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp không gì cản trở được. Do vậy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước là một giải pháp hữu hiệu để không chỉ nâng cao vai trò của Đảng, mà còn nâng cao lòng tin của người dân với Đảng. Bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước lành mạnh, với những quyết sách, đường hướng, bước đi đúng đắn sẽ thổi vào xã hội một luồng sinh khí mới, tăng lòng tin trong nhân dân. Sự tạo lập đồng thuận xã hội và đoàn kết toàn dân của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng là cơ sở xã hội

quan trọng cho Đảng và Nhà nước thực hiện sức mạnh của mình. Sự lãnh đạo của Đảng là vì hạnh phúc của nhân dân, sự nghiệp của Đảng là sự nghiệp của nhân dân, do đó, Đảng chỉ mạnh khi có được lòng tin của nhân dân và phải coi lòng tin của nhân dân chính là sức mạnh của mình. Nhà nước pháp quyền hiệu quả qua việc đảm bảo thực hiện các chức năng cơ bản của mình một cách hiệu quả; xây dựng và thực thi pháp luật đảm bảo minh bạch, công khai và dân chủ sẽ phát huy được sự đồng thuận và tính sáng tạo, chủ động của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động hiệu quả sẽ góp phần đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân, tăng cường trách nhiệm của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

*Thứ tư, trong thời đại khoa học - công nghệ ngày càng hiện đại và xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước cần hướng tới việc thích ứng ngày càng sâu rộng với các xu hướng trên*

Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, các nền tảng số như: mạng 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data), điện toán đám mây (Cloud Computing), Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối (Blockchain)...; nghiên cứu về mạng 6G và điện toán lượng tử... là những công nghệ dẫn dắt trong tương lai gần. Việc phát triển nhanh các nền tảng số trên và ứng dụng rộng rãi trong chuyển đổi số là tiền đề cho nền kinh tế Việt Nam thay đổi về chất, có bước phát triển nhảy vọt, tiến nhanh hơn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trước mắt, cần tập trung đầu tư phát triển mạng 5G nhanh hơn nữa, tạo cơ sở nền tảng cho việc chuyển đổi số các ngành kinh tế, các cơ quan, doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây chính là những phương tiện quan trọng biến khát vọng của chúng ta trở thành hiện thực nhanh hơn trên con đường phát triển.

*Tóm lại, khơi dậy, phát huy khát vọng, ý chí phát triển đất nước có vai trò rất to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường, hơn lúc nào hết, chúng ta càng phải tăng cường khơi dậy và phát huy khát vọng, ý chí phát triển. Bởi lẽ, thực tiễn đã chứng minh rằng đây là một nguồn lực vô cùng to lớn đối với sự phát triển đất nước. Để khơi dậy, phát huy có hiệu quả khát vọng, ý chí phát triển đất nước, các tổ chức cũng như mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, nhận thức rõ vai trò của việc khơi dậy, phát huy khát vọng, ý chí phát triển trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu và các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội; đồng thời, phải dựa vào nhân dân và cùng nhân dân khơi dậy, phát huy khát vọng, ý chí phát triển đất nước* □

<sup>1</sup> Vũ Minh Khương: *Việt Nam 2045: Tầm nhìn khát vọng và sứ mệnh lịch sử*, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam (điện tử), truy cập ngày 17-1-2020.

<sup>2</sup> Xem: Trần Văn Phòng, *Phát huy ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc trong thời kỳ mới*. Nguồn: <https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/phet-huy-y-chi-khat-vong-phet-trien-cua-dan-toc-trong-thoi-ky-moi-616341/>

<sup>3, 4, 5, 6, 8, 9</sup> Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*. Nxb. CTQGST, H., 2021, tập 1, tr.112; 112-113; 112; 112; 103-104 và 107; 110.

<sup>7</sup> Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. CTQG, H., 2011, tập 4, tr.35.

<sup>10</sup> Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. CTQG, H., 2011, tập 10, tr.453.

<sup>11</sup> Xem: Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, Nxb. CTQG, H., 2011, tập 2, tr.297.

<sup>12</sup> Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. CTQG, H., 2011, tập 12, tr.492.